



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผลการดำเนินงาน
<p>- แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p>	<p>- เทศบาลตำบลบึงสำโรงได้ตระหนักถึงประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อปรับปรุงการทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เสมอภาคและเท่าเทียม เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศบาลตำบลบึงสำโรง จึงได้จัดทำช่องทางการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง ดังนี้</p> <p>- เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง www.bsr.go.th สามารถเข้าถึงได้</p> <p>โดยเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างจะปรากฏแบนเนอร์“ช่องทาง Line / Facebook” เมื่อคลิกจะปรากฏช่องทางการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมระดับชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>  

องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผลการดำเนินงาน
<p>- มีข้อมูลผลการเกิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อย</p> <p>ประกอบด้วย</p> <p>(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</p> <p>(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p> <p>(3) ผลจากการมีส่วนร่วม</p> <p>(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	<p>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมระดับชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประชาคม เรื่อง การขอเพิ่มเติมแผนและการขอใช้พื้นที่สาธารณะ บ้านหนองโน หมู่ 3 เวลา 08.00 น. ประกอบไปด้วย นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง นายสุรียา หาญจิตร ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ประชาชน โดยประชุมหารือในประเด็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ทิศทางพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับการจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ ในเขตพื้นที่ หมู่ 1,2,3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา</p> 

องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผลการดำเนินงาน
<p>- มีข้อมูลผลการเกิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อย</p> <p>ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3) ผลจากการมีส่วนร่วม (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไป <p>ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	 <p>1.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</p> <p>การประชุมเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ ในเขตพื้นที่ หมู่ 1,2,3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนนาง จังหวัดนครราชสีมา</p>

องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผลการดำเนินงาน
<p>- มีข้อมูลผลการเกิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</p> <p>(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p> <p>(3) ผลจากการมีส่วนร่วม</p> <p>(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	<p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อออกไปรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ ในเขตพื้นที่ หมู่ 1,2,3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกันทรารมณัง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p> <p>มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง/สมาชิกสภาเทศบาล/ผู้ใหญ่บ้าน/ตัวแทนประชาคม จำนวน 24 คน ในที่ประชุมมีความคิดเห็นอยากไปศึกษาการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ที่มีเตาเผาขยะ</p> <p>(3) ผลจากการมีส่วนร่วม</p> <p>ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ 1,2,3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกันทรารมณัง จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นแนวทางร่วมกัน ต้องการไปศึกษาดูพื้นที่ที่มีการจัดทำโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะว่าส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่</p> <p>(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p> <p>เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้นำตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านหมู่ 1,2,3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกันทรารมณัง จังหวัดนครราชสีมา ไปดูงานการบริหารจัดการเตาเผาขยะที่ อบต.คูเมือง อำเภอนหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ และการขอใช้สถานที่ในการจัดทำโครงการ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>